
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๒๔  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๑๙  ตลุาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๗  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม  (พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายปิยรัฐ  จงเทพ   
๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสมบัติ  ยะสินธุ์ 
กระทู้ถามในล าดับที่  ๒  และ  ๓  เนื่องจากรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

ที ่ได้ร ับมอบหมายติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื ่อนการตอบกระทู ้ถาม
ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

จากนั้น  รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที ่
และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรื่อง  ปัญหา 
การก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงการสายกรุงเทพ - หัวหินช่วงจังหวัดราชบุรีล่าช้า  ซึ่งเลื่อน
มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๖  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายร่มธรรม  ข านุรักษ์  เรื่อง  ปัญหาการบริหาร 
จัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน  
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญ 
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๖  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาเด็ก  
เยาวชน  หรือบุคคลใด  มีพฤติการณ์ขายสินค้าหรือบริการบริเวณถนนหรอืสีแ่ยกจราจร
อันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทั้งผู้ขายและประชาชนโดยทั่วไป  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายบุญเลิศ  แสงพันธุ์   เรื่อง  ปัญหาน้ าแห้ง   
จนเรือโดยสารข้ามฟาก  ท่าน้ าเจดีย์ - ตลาดปากน้ า  ต้องหยุดให้บริการ  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  เรื่อง  ขอให้พิจารณายกเลกิ
การก าหนดให้เขตพื้นที่เขตหนองจอก  มีนบุรี  ลาดกระบัง  คลองสามวา  และเขตอื่น ๆ   
โดยรอบ  เป็นพื้นที่รับน้ าโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  และพิจารณาทบทวน
การปรับเปลี่ยนสีผังเมืองในเขตพื้นที่ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น  ถาม  นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายเกรียง  กัลป์ตินันท์)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๗ - ๑๑.๔๕  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ   
นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายรม่ธรรม  ข านุรักษ์  จ านวน  ๒  กระทู้  ดังน้ี 
๑) เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง  

จังหวัดพัทลุง  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบ 
พัทลุง  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ  จ านวน  ๒  กระทู้  ดังนี ้
๑) เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิบัตรทอง  จ านวนคลินิก

พยาบาลชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานครและศูนย์ให้บริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เพียงพอ 
ต่อการใช้บริการของประชาชนอย่างครอบคลุม  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายสันติ  พร้อมพัฒน์)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๒) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาแก่โรงเรียน
พระปริยัติธรรม  และปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานของงบประมาณงบกลาง  เพื่อเป็น 
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม  ถาม  รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  
ตุลาคม  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑)  และ  ๒)  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที ่ ๑  ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดี
ที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๖ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเฉลิมพงศ์  เเสงดี  เรื่อง  ขอให้ขยายเวลาเปิด
สถานบันเทิงถึงเวลา  ๐๔.๐๐  นาฬิกา  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ถาม  รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักดิ์  
ทองศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ  เรื่อง  ปัญหาช้างป่า 
ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในจังหวัดระยอง  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดี
ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๖  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถาม 
ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๖   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ศาลปกครอง 
และส านักงานศาลปกครอง  
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ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให ้  
นายประพัฒน์  ตันสุวรรณนนท์  และนายจ านงค์  ถาวรวิสิทธิ์  รองเลขาธิการส านักงาน
ศาลปกครอง  และผู้แทนจากส านักงานศาลปกครอง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  รองเลขาธิการส านักงาน 
ศาลปกครอง  ตอบช้ีแจง 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  ตามล าดับ  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน  ซึ่ง  นายวิทยา  
แก้วภราดัย  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๔)  โดยที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๒  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ   

 ๑) ญัตติ  เรื่อง  ขอให้คณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาการจัดตั้ง 
สภาแรงงานจังหวัดส าหรับลูกจ้างและนายจ้างภายในจังหวัด  ซึ่ง  นายสฤษฏ์พงษ์  
เกี่ยวข้อง  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๓๖) 

 ๒) ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน  ซึ่ง  นายเซีย  จ าปาทอง   
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมี
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ที่ประชุมได้มีมติ 
ให้ส่งญัตตทิั้ง  ๓  ฉบับ  ดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการแรงงานเพื่อพิจารณา  และมีมติ 
ให้คณะกรรมาธิการฯ  พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน  ซึ่ง  นายอนุชา  บูรพชัยศรี  กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๕)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกัน
อีก  ๔  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ   



-  ๕  - 
 

 ๑) ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง  ซึ่ง  นายวิทยา  แก้วภราดัย  กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๖) 

 ๒) ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข  รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ซึ่ง  นายชัยวัฒน์  สถาวรวิจิตร   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒๔) 

 ๓) ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณา  ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข  ปัญหาค่าครองชีพสูงในเมืองใหญ่   
ซึ่ง  นายเอกราช  อุดมอ านวย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

 ๔) ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง  ซึ่ง  นางปทิดา  ตันติรัตนานนท์  เป็นผู้เสนอ   
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าว 
ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๕๙  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี   
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